

รายงานผลการดำเนินงานและติดตามการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม และข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ
 : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรในองค์กร ได้พัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านพอเพียง สุจริต มีวินัย จิตอาสา และกตัญญู

รายงานผลโครงการ/กิจกรรมดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การประเมินผลสำเร็จของโครงการ	แนวทางปรับปรุง/บทเรียนของโครงการ	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๑.ด้านพอเพียง ๑.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร	หน่วยงานในองค์กรรับทราบเอกสาร เผยแพร่ในโครงการ	ร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยงานส่งหนังสือเวียน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ทุกกลุ่มงาน รับทราบตามแผนงาน	ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงานและ ลดการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการให้มากขึ้น เนื่องจากการ สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลในองค์กรยังไม่ ครอบคลุมมากพอ	-หนังสือเวียนโครงการ -เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ	
๒.ด้านสุจริต ๒.๑ กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์	หน่วยงานจัดกิจกรรมตามโครงการ	ร้อยละ ๘๐	ดำเนินการสำเร็จตาม เป้าหมาย	หน่วยงานจัดกิจกรรม ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบตามแผนงาน	รณรงค์กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง ให้ บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติตาม ระเบียบราชการอย่างถูกต้อง	-หนังสือเวียนโครงการ -ภาพกิจกรรมโครงการ	
๓.ด้านมีวินัย ๓.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทและหน้าที่ของพลเมือง	หน่วยงานในองค์กรรับทราบเอกสาร เผยแพร่ในโครงการ	ร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หน่วยงานส่งหนังสือเวียน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ทุกกลุ่มงาน รับทราบตามแผนงาน	เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ต่อเนื่องและครอบคลุม เพื่อปลูกจิตสำนึกในหน้าที่ของพลเมือง ที่ดี เนื่องจากการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ในองค์กรยังไม่ครอบคลุมมากพอ	-หนังสือเวียนโครงการ -เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ	
๔.ด้านจิตอาสา ๔.๑ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร เงินทุนหมุนเวียน	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ	ร้อยละ ๘๐	ดำเนินการสำเร็จตาม เป้าหมาย	หน่วยงานจัดโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเงินทุนหมุนเวียน ตามแผนงาน	จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม อย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน กิจกรรม เนื่องจากบุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่ ถูกต้อง ขาดความร่วมมือในการ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม	-หนังสือเวียนโครงการ -ภาพกิจกรรมโครงการ	
๕.ด้านกตัญญู ๕.๑ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม	หน่วยงานจัดกิจกรรมตามโครงการ	ร้อยละ ๘๐	ดำเนินการสำเร็จตาม เป้าหมาย	หน่วยงานจัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์เพื่อสืบ สานคุณค่าทางวัฒนธรรม ตามแผนงาน	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง วัฒนธรรมและศาสนาพุทธของไทย อย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรขององค์กรมี ส่วนร่วมในกิจกรรมในวันสำคัญของไทย	-หนังสือเวียนโครงการ -ภาพกิจกรรมโครงการ	